

Số: /TB-UBND

Kiến An, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận tại Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và diễn tập về phòng, chống tấn công mạng trên địa bàn quận Kiến An năm 2023

Ngày 11/5/2023, UBND quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và diễn tập về phòng, chống tấn công mạng trên địa bàn quận Kiến An năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, VNPT Hải Phòng, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, các phòng ban ngành, đơn vị, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMMTQ các phường thuộc quận.

Qua các nội dung tại hội nghị cho thấy, vẫn còn một số cơ quan đơn vị và địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu về an toàn an ninh mạng; các cổng - trang thông tin điện tử còn nhiều điểm yếu. Việc sử dụng các thiết bị thông minh còn nhiều sơ hở dẫn đến những nguy cơ rất lớn về lộ lọt thông tin. Theo báo cáo của Văn phòng HĐND&UBND quận, kết quả rà soát hệ thống thiết bị máy tính sử dụng tại trụ sở hành chính UBND quận còn tồn tại 63 máy tính có nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin cao do sử dụng hệ điều hành lỗi thời (01 thiết bị Win XP, 59 thiết bị Win 7, 03 thiết bị Win 8).

Sau khi nghe các nội dung tuyên truyền, tập huấn, diễn tập và các khuyến nghị của các chuyên gia lĩnh vực an ninh mạng tại hội nghị; để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác an ninh mạng tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận; đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận kết luận chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, các trường học thuộc quận tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung các nghị quyết, quy định, hướng dẫn... về công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng tới từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị quản lý. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin, mất an toàn an ninh mạng trong phạm vi đơn vị quản lý.

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ tại mục V - An toàn thông tin mạng

(*Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023*), tham mưu UBND quận triển khai hệ thống phần mềm diệt virus, phòng chống mã độc có khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại; hướng dẫn tại Văn bản số 2290/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp kết quả bài thu hoạch tại Hội nghị, gửi kèm Thông báo kết luận, làm căn cứ đánh giá việc chấp hành quy định tham dự các hội nghị do UBND quận tổ chức (*thành phần theo Giấy mời 112/GM-UBND ngày 08/5/2023 của UBND quận*).

(Có kết quả bài thu hoạch kèm theo)

Thừa lệnh Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Quận ủy, TT HĐND quận;
- Đ/c CT, các PCT UBND quận;
- Phòng Nội vụ;
- Thành phần tham dự HN theo GM số 112;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lã Quý Nghĩa